

การสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ของประชาชนในพื้นที่เขตนครชัยบุรีนทร์ ปี 2558

ชนิษฐา ดีเริ่ม

บทคัดย่อ

การสำรวจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของประชาชนพื้นที่เขตนครชัยบุรีนทร์ ประจำปี 2558 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ของประชาชนในพื้นที่เขตนครชัยบุรีนทร์ กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้คือ ประชาชนที่เข้าร่วมชมนิทรรศการด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่จัดขึ้นทั้ง 4 จังหวัด โดยแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่ง/ช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่วนที่ 3 การรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรและความสนใจข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมและส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อายุส่วนมากอยู่ระหว่าง 51-60 ปี ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดในระดับประถมศึกษา โดยประกอบอาชีพเกษตรกรมากที่สุดและมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครอบครัวไม่เกิน 5,000 บาท สำหรับช่องทางที่กลุ่มตัวอย่างได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1) โทรทัศน์/เคเบิลทีวี 2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และ 3) วิทยุ/วิทยุชุมชน ความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากศูนย์อนามัยที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นด้วยว่า ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมีความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ การนำเสนอข่าวมีความน่าสนใจ ข้อมูลข่าวสารมีความชัดเจน เพียงพอต่อการเข้าใจและมีประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในชีวิตรประจำวัน กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจข้อมูลข่าวสารด้านการออกกำลังกายมากที่สุด รองลงมาคือสุขภาพผู้สูงอายุและโภชนาการตามลำดับ เมื่อพิจารณาความสนใจข้อมูลข่าวสารตามอาชีพพบว่า กลุ่มอาชีพเกษตรกรสนใจด้านสุขภาพผู้สูงอายุ ด้านอนามัยแม่และเด็กและด้านการออกกำลังกาย กลุ่มอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจสนใจด้านการออกกำลังกาย ด้านโภชนาการและอนามัยวัยทำงาน กลุ่มพนักงานเอกชนสนใจด้านการออกกำลังกาย ด้านอนามัยวัยทำงานและด้านโภชนาการ กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาสนใจด้านการออกกำลังกาย ด้านวัยเรียนวัยรุ่นและด้านโภชนาการ กลุ่มอาชีพรับจ้างสนใจด้านการออกกำลังกาย ด้านสุขภาพผู้สูงอายุและวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจส่วนตัวสนใจด้านการออกกำลังกาย ด้านสุขภาพผู้สูงอายุและวัยเรียนวัยรุ่น กลุ่มพ่อบ้าน/แม่บ้าน /ผู้ว่างงาน สนใจด้านผู้สูงอายุ ด้านการออกกำลังกายและโภชนาการ และเมื่อพิจารณาความสนใจรายจังหวัดพบว่ากลุ่มตัวอย่างในจังหวัดนครราชสีมาสนใจข้อมูลข่าวสารด้านการออกกำลังกายมากที่สุด รองลงมาคือด้านโภชนาการและสุขภาพผู้สูงอายุ ตามลำดับ จังหวัดชัยภูมิกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพผู้สูงอายุ รองลงมาคืออนามัยวัยเรียนวัยรุ่นและการออกกำลังกาย ตามลำดับ จังหวัดบุรีรัมย์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจข้อมูลข่าวสารด้านอนามัยแม่และเด็ก รองลงมาคือด้านสุขภาพผู้สูงอายุและการออกกำลังกาย ตามลำดับ จังหวัดสุรินทร์กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจข้อมูลข่าวสารด้านการออกกำลังกาย รองลงมาคือด้านโภชนาการและอนามัยวัยเรียนวัยรุ่น ตามลำดับ